

Ươm mầm xanh nơi đầu sóng

Mùa xuân đến, hòa chung không khí cả nước nô nức tham gia “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, ở Trường Sa, cán bộ, chiến sĩ cũng tích cực ươm trồng những mầm xanh mới. Năm nay, khí thế ấy lại càng khẩn trương, mạnh mẽ hơn bởi cán bộ, chiến sĩ Trường Sa đang từng ngày, từng giờ khắc phục thiệt hại do bão gây ra, để màu xanh trên đảo sớm trở lại.



Cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa Đồng trồng cây ngày đầu năm mới.

Khi cơn bão đi qua...

Trường Sa vừa phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề từ cơn bão số 16 (bão Tembin) quét qua đảo những ngày cuối năm 2017. Trung tá Lương Quốc Anh, Chỉ huy trưởng, Chủ tịch UBND thị trấn Trường Sa cho biết: Bão số 16 có sức gió giật cấp 14 - 15, sóng biển cao đến 10m đã khiến trên 80% cây xanh trên đảo bị ngã đổ, hơn 300m² đất đá theo sóng biển tràn lên đảo; sóng to làm ngập, nhiễm mặn toàn bộ vườn rau xanh, hư hỏng 3 nhà kính trồng rau rộng 550m², cuốn trôi 100m³ đất... Cơn bão đi qua, Trường Sa đổi mặt với khung cảnh tan hoang, xơ xác. Quân dân trên đảo đã chung sức nhanh chóng khắc phục hậu quả bão để lại. Trung tá Lương Quốc Anh khẳng định: Đến giờ phút này, khoảng 80% cây xanh đổ ngã đã được dựng lại cơ bản. Đối với khối lượng đất đá theo sóng biển tràn lên đảo, chúng tôi đã cho bộ đội nhanh chóng san gạt, đến nay cũng đã khắc phục được hơn 70%. Vườn rau xanh trên đảo đang dần được hồi phục, hiện các đơn vị đang ưu tiên trồng các loại rau ngắn ngày, rau

mầm... nên tạm thời đã đáp ứng được nhu cầu rau xanh trong bữa ăn hàng ngày của cán bộ, chiến sĩ.

Màu xanh đang trở lại

Bão đi qua, những mầm cây xanh được các chiến sĩ trên đảo Trường Sa nâng niu, chọn vị trí trồng mới. Trung tá Phạm Bá Bằng, Chính trị viên Cụm chiến đấu số 2, đảo Trường Sa cho biết: Bão làm hư hỏng nhiều cây, chúng tôi đang ươm, trồng nhiều cây mới để sớm khôi phục màu xanh trên đảo. Những cây đổ ngã do bão được chặt, tĩa, dựng lại, sau thời gian chăm sóc đã đâm chồi mới. Đối với vườn rau bị nhiễm mặn, chúng tôi dùng đất màu, xơ dừa để cải tạo. Để bảo đảm điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ đót tết đầy đủ, đơn vị trồng một số loại rau ngắn ngày như rau mằm, ủ giá đỗ...

Hầu hết các đảo thuộc quần đảo Trường Sa đều có diện tích nhỏ, chất đất chủ yếu là cát và san hô vụn, chịu khí hậu khắc nghiệt, nóng, ẩm, do vậy, việc trồng cây gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, việc trồng cây xanh xây dựng cảnh quan được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đảo. Mỗi cán

bộ, chiến sĩ trên đảo đều trồng ít nhất một cây xanh và chăm sóc phát triển tốt. Khi hoàn thành nghĩa vụ trở về đất liền sẽ bàn giao cho cán bộ, chiến sĩ mới. Mỗi cây xanh trên đảo đều gắn liền với kỷ niệm đời gần gũi với kỹ niệm đời tâm can của những người lính Trường Sa. Vì vậy, với cán bộ, chiến sĩ, tết trồng cây hàng năm ở đảo mang ý nghĩa rất quan trọng.

Nhìn chiến sĩ trẻ Nguyễn Hữu Tuyến (đảo Trường Sa) nhẹ nhàng nâng niu mầm cây bằng vòng non mơn mớn, tôi cảm nhận được anh em chiến sĩ yêu quý cây xanh đến thế nào. “Hưởng ứng tết trồng cây, là người chiến

sĩ đang công tác trên đảo, tôi rất vinh dự được tự tay trồng 1 cây xanh để góp phần xây dựng bóng mát giúp cán bộ, chiến sĩ nghỉ ngơi sau lúc thao trường mệt mỏi”. Tuyến chia sẻ. Những mầm xanh mới đã mọc lên từ những cây bằng vuông, cây tra... ngã đổ, chứa đựng bao tâm huyết, chăm bón, vun trồng của những người lính đảo. Với các anh, xuân sẽ đến khi màu xanh trên đảo trở lại. Những mầm xanh ấy chính là ý chí, là nghị lực vượt thử thách của cán bộ, chiến sĩ; là sự hy sinh thầm lặng, cống hiến thanh xuân cho những mùa xuân của đất nước.

NGUYỄN THỜI



Trồng cây trên đảo Trường Sa.

Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn thực phẩm trong các khu công nghiệp

Để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn thực phẩm trước, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh đã chủ động ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các doanh nghiệp, công ty hạ tầng khu công nghiệp thực hiện các quy định của pháp luật.

Từ cuối năm 2017, Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh đã yêu cầu các đơn vị xây dựng phương án nghỉ tết và bảo trước cho người lao động ít nhất 30 ngày để có sự chủ động bố trí công việc. Sớm công khai mức thưởng tết, đồng thời chủ động phối hợp với công đoàn cơ sở nắm bắt tình hình đời sống công nhân, hỗ trợ kịp thời người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ban cũng yêu cầu các công ty phát triển hạ tầng và các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tổ chức tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, công nhân viên, người lao động các quy định của pháp luật về Luật An toàn thực phẩm, nâng cao ý thức về an toàn thực phẩm, kiểm soát bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thực phẩm, tăng cường phòng, chống ngộ độc thực phẩm trong dịp tết và mùa lễ hội năm 2018. Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về kiểm soát, lựa chọn nguyên liệu chế biến, phụ gia thực phẩm, điều kiện về cơ sở vật chất, vệ sinh trang thiết bị dụng cụ sản xuất chế biến, vệ sinh cơ sở kinh doanh thực phẩm, công bố hợp quy, ghi nhãn, quảng cáo thực phẩm theo quy định của pháp luật. Đối với tổ chức, cá nhân người lao động tuyệt đối không mua các sản phẩm thịt, bánh, mứt, kẹo, bia, rượu bày bán ở những nơi không bảo đảm vệ sinh, các sản phẩm, thực phẩm không bảo đảm an toàn; lựa chọn và sử dụng các loại hàng hóa có nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, Ban đã xây dựng kế hoạch và ban hành 5 văn bản chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ khu công nghiệp, các công ty kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp và các doanh nghiệp thực hiện nghiêm công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Tăng cường bảo đảm an toàn lao



Bảo đảm an toàn thực phẩm trong các bữa ăn ở các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh.

động, phòng, chống cháy, nổ và thực hiện kịp thời đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động. Phối hợp chặt chẽ với công an, chính quyền địa phương và tổ chức nghiêm túc việc trực, tăng cường tuần tra, chủ động phát hiện, kịp thời xử lý các vụ việc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trong khu công nghiệp. Ban đã tập trung chỉ đạo, tổ chức kiểm tra nắm bắt tình hình thực hiện các quy định của pháp luật tại 12 doanh nghiệp, nhất là một số doanh nghiệp có tiềm ẩn nguy cơ xảy ra ngừng việc tập thể để đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật.

Với những hoạt động quản lý trên, ngay trong tháng đầu tiên của năm mới, hầu hết các doanh

nh nghiệp đã tập trung sản xuất, kinh doanh đạt kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 1 của các doanh nghiệp ước đạt 1.692,418 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó là việc chi trả tiền lương, chế độ cho người lao động được bảo đảm. Mặc dù năm 2017 còn gặp không ít khó khăn song hầu hết các doanh nghiệp đã triển khai thực hiện áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ đầu tháng 1/2018 và thường tết cho người lao động. Trong đó, các doanh nghiệp FDI có mức thưởng tết bình quân 1 tháng lương tối thiểu, tương đương 3 triệu đồng, các doanh nghiệp trong nước có mức thưởng từ 1 - 6 triệu đồng. Bên cạnh đó, Ban cũng nhắc nhở một số doanh nghiệp do đặc thù

sản xuất phải sản xuất liên tục trong dịp tết phải thống nhất với người lao động về thời gian làm việc và thực hiện trả lương vào ngày nghỉ tết theo đúng quy định của Bộ luật Lao động. Một số doanh nghiệp đã tổ chức chương trình gala, tất niên cho người lao động như Công ty Trái đất xanh, Công ty TNHH Hợp Thành, Công ty Ceravi, Công ty TNHH Ha Hae... Bên cạnh đó, công đoàn các khu công nghiệp còn tổ chức chương trình tết sum vầy cho đoàn viên, người lao động và trao 200 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại các doanh nghiệp. Tổ chức xuống tận các doanh nghiệp trao 600 suất quà cho đoàn viên công đoàn, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng.



Các mẫu sản phẩm của Công ty TNHH Điện cơ Aidi.

Theo đánh giá của Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, hầu hết các doanh nghiệp đã triển khai thực hiện nghiêm công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ và ký cam kết với chính quyền địa phương về thực hiện Pháp lệnh số 16, Nghị định số 36. Do đó, cả trước, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất, trong các khu công nghiệp đều được bảo đảm an toàn, không xảy ra vụ việc mất an ninh trật tự.

QUỐC CƯỜNG

Góp phần cơ giới hóa nông nghiệp

Là đại lý chính thức của hãng Kubota (Nhật Bản), từ năm 2014, Công ty TNHH Thiên Trường đã phân phối máy cày, máy cấy, máy gặt và nhiều sản phẩm nông cụ khác trên thị trường miền Bắc, đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp, góp phần thúc đẩy quá trình cơ giới hóa nông nghiệp.

Có mặt tại cánh đồng xã Đông Cường (Đông Hưng), ông Vũ Đình Hóa, công nhân Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình khẳng định: So với cấy tay, cấy máy năng suất hơn từ 15 - 20kg/sào, hạn chế sâu bệnh, cây lúa đều, phát triển tốt, tiện lợi cho người làm ruộng. Từ trước tới nay, Công ty nói chung, gia đình tôi nói riêng đã nhập rất nhiều loại máy song xét về độ bền và hiệu quả chỉ có hãng Kubota mới đáp ứng được. Cách đây hai năm tôi đã nhập máy cấy SPW 48C Kubota đất bộ về sử dụng. Ưu điểm lớn nhất của loại máy này là đồng đất nào cũng làm được bởi có hệ thống điều chỉnh tùy theo chất đất nông sâu và độ dày của lúa. Vì thế, ngoài làm 150 mẫu của trại giống tôi còn phục vụ hơn 180 mẫu cho nông dân



Công ty TNHH Thiên Trường trình diễn máy cấy trên đồng ruộng phục vụ người dân trong vụ lúa xuân 2018.

trong và ngoài huyện, ngày cao điểm tôi đã làm được 6 mẫu. Nhờ có Thiên Trường tôi đã có cái “cần câu cơm” hiệu quả, không phải sửa chữa máy nhiều và điều quan trọng hơn là đã đáp ứng được thời vụ cho bà con một cách nhanh chóng, tiện lợi, không ai còn ngại làm nông nghiệp. Cũng từ khi đưa loại máy cấy của Kubota vào ứng dụng, tôi đã lo từ khâu giống đến gieo mạ và cấy với chi phí khoảng 250.000 đồng/sào, người dân chỉ việc ra đồng nghiêm túc, nhận ruộng rồi trả tiền. Đây là bước tiến mới trong sản xuất nông nghiệp ở tỉnh.

Ông Đặng Quốc Thái, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thiên Trường cho biết: Do đặc thù nông nghiệp ở Thái Bình chủ yếu là ruộng lúa nước chiêm trũng nên Thiên Trường đã lựa chọn các sản phẩm tốt phù hợp với đồng đất của tỉnh. Đơn cử như máy gặt DC70 bản xích rộng, công suất mạnh, tốc độ nhanh, chạy bền, ít hư hỏng, tỷ lệ hao hụt từ 1 - 2% đã được rất nhiều khách hàng sử dụng từ nhiều năm nay. Hay một số loại máy khác cũng được người dân tin nhiệm như máy cày, máy

kéo, trong đó gần đây nhất Thiên Trường đã đưa máy cấy ra thị trường chỉ sau một thời gian ngắn đã có tốc độ tiêu thụ đột biến khiến mặt hàng này có thời điểm cháy hàng. Chỉ tính riêng năm 2017, Thiên Trường đã trao tới tay người dân trong tỉnh hơn 100 chiếc máy cấy. Điều vui hơn đó là người dân trong tỉnh đã tiếp cận và đăng ký cấy máy thời gian qua cũng đạt con số kỷ lục khiến nhiều chủ máy không dám nhận ruộng do số lượng quá lớn.

Bình quân mỗi năm Thiên Trường đưa ra thị trường 500 máy nông nghiệp các loại. Kết quả này không chỉ ở những tỉnh năng suất của các loại máy mà còn bởi giá thành cũng rất phù hợp, hấp dẫn với người dân. Theo đánh giá của các chủ máy, chỉ cần làm vài vụ là có thể lấy lại vốn mà ít phải sửa chữa, không như máy Trung Quốc trước đây hay hàng hóa kém chất lượng. Đơn cử như loại máy cấy nhỏ có giá 90 triệu đồng, với 3 người phục vụ/máy, mỗi ngày cũng cấy được từ 3 - 5 mẫu. Hay như máy gặt, mặc dù giá thành hàng trăm triệu đồng song chỉ cần 3 năm người

dân có thể thu hồi đủ vốn trong khi máy bảo đảm hoạt động 1.500 giờ không bị hư hỏng. Đặc biệt, chế độ chăm sóc khách hàng của Thiên Trường cũng như của hãng Kubota rất tốt. Chính sách của Kubota là quan tâm tới người tiêu dùng nhiều hơn đại lý, đồng thời quản lý trực tiếp khách hàng để có những chính sách hỗ trợ phù hợp. Cùng với đó, Thiên Trường còn đầu tư hơn 1 tỷ đồng cho khách hàng mượn máy, có các chương trình liên kết, hỗ trợ cho khách hàng chưa đủ vốn mua máy. Ngoài ra còn có nhân viên chăm sóc khách hàng chuyên trách, thực hiện chế độ bảo hành 12 tháng, duy trì 4 lần kiểm tra định kỳ miễn phí, chính sách bảo hành tại đồng ruộng, cung cấp phụ tùng đầy đủ và vận chuyển tận nơi khi khách hàng yêu cầu. Những hoạt động trên đã giúp Thiên Trường đạt doanh thu năm sau cao hơn năm trước: năm 2015 đạt 250 tỷ đồng, năm 2016 đạt 270 tỷ đồng, năm 2017 đạt 300 tỷ đồng, trong đó thị trường Thái Bình chiếm khoảng 80% số lượng máy bán ra cũng như doanh thu của doanh nghiệp.

Ông Đặng Quốc Thái cho biết thêm: Không phải ngẫu nhiên Thiên Trường chọn mặt hàng này về phục vụ thị trường trong tỉnh mà bởi xuất phát từ chính cuộc sống khó khăn vất vả của người dân nông thôn quanh năm làm nông nghiệp, máy móc trên đồng ruộng, thời gian, giải quyết việc đồng áng một cách nhanh chóng, hiệu quả, tiện lợi. Đây là hàng máy nổi tiếng hàng đầu trên thế giới chuyên về sản xuất nông nghiệp, góp phần thay đổi tập quán canh tác sản xuất nông nghiệp lạc hậu trước đây cho bà con. Tuy nhiên, để nhiều người dân mua được máy nông nghiệp hơn, ông Thái cho rằng tỉnh cũng như các kênh tín dụng cần tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để họ được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi.

THU THỦY